



ประกาศกรุงเทพมหานคร  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์ การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำ หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภท ทั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับ การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้ง เค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่าน การคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน
๑	นางสาวพีรญา กระต่ายทอง	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๓๔)	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล ผู้ป่วยหนัก) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๓๔)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้าน- การพยาบาล โรงพยาบาล เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายภัทรธรม์ ทธรรานนท์)  
ปลัดกรุงเทพมหานคร

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวพีรญา กระจ่างทอง

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๓๔

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<b>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b>	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๒) - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ ๒๓ ปี ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว	- ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ เป็นเวลา ๖ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๒๓ ปี ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๕๑๑๐๒๗๔๐๘
<b>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</b>	
- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๐
<b>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</b> ..... .....	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวพีรญา กระจ่างทอง

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก)

ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๓๔

## ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพัฒนาการดูแลทารกที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ เพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดของท่อ

หลอดลมคอ ในหออภิบาลผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) สังกัด ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนางานประจำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการท่อหลอดลมคอเลื่อนหลุด ในหออภิบาลผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โดยได้นำทฤษฎีระบบ (System theory) มาประยุกต์ใช้ มีขั้นตอนเริ่มต้นตั้งแต่ปัจจัยนำเข้าศึกษาได้แก่ การค้นหาปัญหาการดูแลทารกที่ใส่ท่อหลอดลมคอ ปัญหาการใช้รูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการท่อหลอดลมคอเลื่อนหลุดรูปแบบเดิม มีการศึกษาสถิติข้อมูลผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่ใส่ท่อหลอดลมคอและใช้เครื่องช่วยหายใจ สถิติอุบัติการณ์การเกิดท่อหลอดลมคอหลุด การจัดทำนวัตกรรมหมอนลึ่อกีร์ระและพลาสติกครอบท่อหลอดลมคอ ซึ่งนำเข้ามาสู่กระบวนการจัดทำรูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการท่อหลอดลมคอเลื่อนหลุดรูปแบบใหม่ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทำการศึกษา ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์และแหล่ง วิชาการต่าง ๆ ร่วมกับการใช้นวัตกรรมที่จัดทำขึ้น โดยจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติการพยาบาลการดูแลทารกที่ใช้เครื่องช่วยหายใจเพื่อป้องกันการท่อหลอดลมคอเลื่อนหลุด นำมาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ความตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ ท่าน นำปัญหาอุปสรรคที่ได้พบปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อปรับปรุงแก้ไขก่อนนำไปใช้จริง หลังจากนั้นได้นำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพประจำการที่ปฏิบัติงานในหออภิบาลผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน ๑๖ คน ทารกที่ใส่ท่อหลอดลมคอและใช้เครื่องช่วยหายใจทั้งหมดที่มารับบริการในหออภิบาลผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ในช่วงตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นกลุ่มหลังการใช้รูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการท่อหลอดลมคอเลื่อนหลุดรูปแบบใหม่ จำนวน ๔๐ คน นำไปศึกษาเปรียบเทียบย้อนหลังกับทารกทั้งหมดที่ใส่ท่อหลอดลมคอและใช้เครื่องช่วยหายใจ ที่มารับบริการในหออภิบาลผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ในช่วง

ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (ศึกษาสืบค้นจากเวชระเบียนและสถิติของหน่วยงาน) ซึ่งเป็นกลุ่มก่อนการใช้รูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันท่อหลอดลมคอเลื่อนหลุดรูปแบบใหม่ จำนวน ๔๗ คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของทารกที่ใส่ท่อหลอดลมคอและใช้เครื่องช่วยหายใจ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของพยาบาลผู้ใช้รูปแบบ การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันท่อหลอดลมคอเลื่อนหลุดรูปแบบใหม่ แบบสอบถามความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพต่อการใช้รูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันท่อหลอดลมคอเลื่อนหลุดรูปแบบใหม่ และแบบบันทึกอุบัติการณ์ท่อหลอดลมคอเลื่อนหลุด ปัจจัย/สาเหตุ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละและค่า Fisher's exact test ผลการศึกษาได้คู่มือการดูแลทารกที่ใช้เครื่องช่วยหายใจเพื่อป้องกันท่อหลอดลมคอเลื่อนหลุด ของหออภิบาลผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการพยาบาล ๓ องค์ประกอบหลัก คือ ๑) การจัดการเบื้องต้นที่ดี ๒) การเฝ้าระวังที่ดีและต่อเนื่อง ๓) การสื่อสารที่ชัดเจน ผลความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพที่มีต่อรูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันท่อหลอดลมคอเลื่อนหลุดรูปแบบใหม่พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดในทุกด้าน และผลการดำเนินงานระหว่างก่อนและหลังการนำรูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันท่อหลอดลมคอเลื่อนหลุดรูปแบบใหม่ไปดำเนินการพบว่า ไม่พบจำนวนท่อหลอดลมคอหลุดในกลุ่มทารกหลังการนำรูปแบบการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อป้องกันท่อหลอดลมคอเลื่อนหลุดรูปแบบใหม่ไปใช้ ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ( $p < 0.001$ ) แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันท่อหลอดลมคอเลื่อนหลุดที่พัฒนาขึ้น มีผลทำให้เกิดอุบัติการณ์ท่อหลอดลมคอเลื่อนหลุดลดลง

## ๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดที่ยุติการใช้ท่อหลอดลมคอเพื่อป้องกันภาวะปอดแฟบ ในหออภิบาลผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ทารกปลอดภัยจากภาวะปอดแฟบ โดยพัฒนาคู่มือการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดที่ยุติการใช้ท่อหลอดลมคอ และนวัตกรรม “จัดท่า โดนใจ ไร้ปอดแฟบ”

๒. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพยาบาลผู้ใช้อคู่มือการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดที่ยุติการใช้ท่อหลอดลมคอ และนวัตกรรม “จัดท่า โดนใจ ไร้ปอดแฟบ” ในการป้องกันภาวะปอดแฟบของทารก

เป้าหมาย

เพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดภาวะปอดแฟบในทารกคลอดก่อนกำหนดที่ยุติการใช้ท่อหลอดลมคอภายใน ๗๒ ชั่วโมง

### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยทารกคลอดก่อนกำหนดในหออภิบาลผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดที่ยุติการใช้ท่อหลอดลมคอ ได้รับการดูแลตามคู่มือที่จัดทำขึ้นร่วมกับการใช้นวัตกรรม “จัดท่า โคนใจ ไร่ปอดแฟบ” ในการป้องกันการเกิดภาวะปอดแฟบของทารก ทำให้ทารกได้รับการดูแลอย่างมีระบบแบบแผน

๒. ลดอุบัติการณ์การเกิดภาวะปอดแฟบในทารกคลอดก่อนกำหนดที่ยุติการใช้ท่อหลอดลมคอ

๓. พยาบาลได้เรียนรู้ทักษะในการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดหลังยุติการใช้ท่อหลอดลมคอให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการพัฒนาศูนย์บริการทางการแพทย์พยาบาลให้ได้มาตรฐาน

๔. ทารกมีวันนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลน้อยลง ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

๕. บิดา มารดา และญาติของผู้ป่วยมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทางการแพทย์พยาบาล